



Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Vietnamese District of the Christian and Missionary Alliance

2275 W. Lincoln Avenue, Anaheim, CA 92801

(714) 491-8007

giaohat@ghvnhk.org

Anaheim, ngày 18 tháng 11 năm 2022

Kính gửi quý Mục Sư, Truyền Đạo, Công Tác Viên Mục Vụ, cùng toàn thể Con Dân Chúa thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ,

Trích yếu: V/v THÔNG BÁO QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN CƠ QUAN VCA

Kính thưa quý vị, ngày 20 tháng 10 năm 2022, một cơ quan có tên là Vietnamese Christian Alliance Inc. (VCA) được thành lập bởi Mục Sư Hồ Hiếu Hạ, một vài vị Mục Sư và một số cá nhân khác thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Trong tuần qua cơ quan này gửi ra thông tin và gây nhiều hoang mang trong cộng đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Ban Chấp Hành Giáo Hạt quyết định một số điều để gìn giữ sự hiệp một và bảo vệ Hội Thánh của Chúa:

1. Ban Chấp Hành Giáo Hạt xác định cơ quan VCA không liên hệ gì đến Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Cơ quan này dùng mạng lưới xã hội để lạc quyền tiền bạc, vận động tách rời khỏi Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp, và kêu gọi nhóm họp Hội Đồng không phù hợp với nội quy Giáo Hạt. Những việc làm này gây xáo trộn, chia rẽ trong Hội Thánh Chúa và chống nghịch lại hướng đi của Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.
2. Các Mục Sư đang cộng tác với cơ quan VCA cần phải xác nhận chức vụ của mình trong Giáo Hạt. Những vị này không thể vừa hầu việc Chúa với Giáo Hạt và Tổng Hội mà cũng vừa vận động kêu gọi con dân Chúa tách riêng hoàn toàn độc lập. Văn Phòng Giáo Hạt đang chuẩn bị gửi chứng minh thư hầu việc Chúa (ministry license) cho năm 2023. Nếu muốn tiếp tục hầu việc Chúa với Giáo Hạt trong năm tới, các Mục Sư đang cộng tác với VCA cần phải gửi thư về Văn Phòng Giáo Hạt trước ngày 2 tháng 12 xác nhận rằng mình đã tách rời khỏi cơ quan VCA, vì cơ quan này đi ngược với tôn chỉ của Giáo Hạt qua lời tuyên bố ngày 15 tháng 11, “Đã đến lúc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ cần phải chấm dứt tiếp tục lệ thuộc dưới sự cai trị và áp đặt bất công của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C&MA) ...” Nếu không nhận được thư, chúng tôi kể như những vị đó đã tự quyết định ra khỏi Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ, vì không ai có thể hầu việc Chúa với Giáo Hạt mà lại có hướng đi chống nghịch với Giáo Hạt và Tổng Hội (Ma-thi-ơ 12:25; A-mốt 3:3).
3. Nếu tiếp tục cộng tác với cơ quan VCA, các Mục Sư nói trên cần phải bàn giao Hội Thánh lại cho Ban Chấp Hành Hội Thánh (nếu là quản nhiệm) và bàn giao mọi trách nhiệm khác cho người có thẩm quyền trên mình. Các tín hữu cộng tác với VCA cũng kể như đã tự ý lựa chọn ra khỏi Hội Thánh thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta.” (Xa-cha-ri 4:6)
“Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty.” (Zechariah 4:6)

4. Về phần các Hội Thánh địa phương, chúng ta vẫn đứng trên tôn chỉ tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam Hoa Kỳ và Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp. Xin quý vị cứ an tâm và tiếp tục sinh hoạt thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Nếu có nhu cầu, xin quý vị tiếp xúc với Văn Phòng Giáo Hội và Ban Chấp Hành Giáo Hội để được hướng dẫn.
5. Để tránh gây thêm xáo trộn, xin cẩn thận khi sử dụng những mạng xã hội thiếu sự kiểm soát, vì những thông tin sai trật trong những ngày qua đã gây nên quá nhiều thương tổn cho Giáo Hội và các Hội Thánh địa phương. Emails gửi riêng (private emails) và thư bưu điện là phương tiện tốt nhất để điều hành công việc Chúa trong thời gian này.

Đã trên 112 năm Chúa dùng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp mang Tin Lành đến đất nước Việt Nam. Biết bao nhiêu vị giáo sĩ tận hiến cuộc đời và gia đình họ cho người Việt Nam, lưu truyền lại cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một tấm gương chịu khổ giống Chúa, một di sản đức tin với bản chất tin kính, hi sinh, hạ mình, thuận phục, một di sản để chúng ta noi theo và truyền lại cho thế hệ con em chúng ta. Cho đến nay Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp vẫn luôn quan tâm cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam Hoa Kỳ và nâng đỡ chúng ta trong sứ mạng truyền giáo, đào tạo môn đồ, nuôi dưỡng tâm linh, cải cách cấu trúc, cho vay tạo mãi (Orchard Alliance), góp phần xây dựng một cộng đồng đức tin lành mạnh cho thế hệ con em chúng ta. Tạ ơn Chúa cho Giáo Hội Việt Nam Hoa Kỳ được đứng chung với nhiều sắc dân khác nhau trong Tổng Hội để cùng hoàn thành Đại Mạng Lệnh truyền giáo thế giới. Mỗi liên hệ giữa Giáo Hội Việt Nam Hoa Kỳ và Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp là một mối liên hệ tốt lành trong việc biến đổi chúng ta thành những “con người của Đức Chúa Trời.”

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống theo Lời Chúa dạy trong 1 Ti-mô-thê 6:11-12: *“Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.”*

Xin Chúa giúp chúng ta **tránh** nghe những lời hung dữ, nặng nề, sai trật, trên những mạng xã hội, chẳng những không giúp ơn và lợi ích cho kẻ nghe đến, mà lại cáo buộc oan uổng những người Chúa dùng để ban ơn đến cho chúng ta (Ê-phê-sô 4:29). Xin Chúa giúp chúng ta luôn **tìm** điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Xin Chúa thêm sức cho chúng ta trong **trận đánh** thuộc linh, theo đuổi sự kêu gọi và làm chứng tốt lành cho sự vinh hiển của Chúa. Muốn thật hết lòng.

T.M. Ban Chấp Hành Giáo Hội,



Mục Sư Phạm Văn Hùng, Quyền Giáo Hội Trưởng

T.B. Xin quý Mục Sư Quản Nhiệm hoặc Thư Ký Hội Thánh cho đọc hoặc phổ biến văn thư này cho toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh. Chân thành cảm ơn quý vị.